

## **KẾ HOẠCH**

**triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới**

-----

Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 17/10/2022 của Tỉnh ủy Bình Định về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới (Chỉ thị số 12-CT/TW), Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn huyện như sau:

### **I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

#### **1. Mục đích**

- Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW và các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân; xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự quản lý của chính quyền trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững chủ quyền biên giới lãnh thổ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

#### **2. Yêu cầu**

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW phải bảo đảm nghiêm túc, đồng bộ, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của Huyện ủy và quản lý tập trung của Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ trong hoạt động đối ngoại. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả".

## II - NỘI DUNG THỰC HIỆN

### 1. Tập trung quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại nhân dân

Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 12-CT/TW và các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân; xác định đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột đối ngoại, tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại; việc nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân là góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước trên thế giới nói chung và quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế trên địa bàn huyện nói riêng. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về 8 nhiệm vụ của công tác đối ngoại nhân dân theo Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư.

### 2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý công tác đối ngoại nhân dân

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của cấp ủy, tổ chức đảng, sự quản lý tập trung, hiệu quả của chính quyền đối với công tác đối ngoại nhân dân. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả của đối ngoại nhân dân theo phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả".

Chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại nhân dân bảo đảm gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế phối hợp trong quản lý và tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện trong triển khai công tác đối ngoại nhân dân.

### 3. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân; chủ động mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, các lực lượng yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên thế giới. Duy trì và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với các đối tác và địa phương có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống thông qua các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, phù hợp (các tỉnh Nam Lào, các địa phương, doanh nghiệp thuộc các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương như Nhật Bản, Hàn Quốc...). Đồng thời, tìm kiếm, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp của một số quốc gia trong khu vực và thế giới.

Tiếp tục xúc tiến và tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm, khảo sát, tìm hiểu về địa phương, tổ chức hoạt động tình nguyện và giao lưu nhân dân theo quy định. Tổ chức tốt các chương trình gặp mặt, giao lưu văn hóa... ở địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của huyện và thúc đẩy hợp tác phát triển.

#### **4. Đẩy mạnh công tác vận động, tranh thủ nguồn lực quốc tế**

Tích cực tham gia ủng hộ các phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội, các phong trào nhân đạo, từ thiện giúp đỡ nhân dân thế giới gặp thiên tai, thảm họa bằng các hình thức thiết thực kết hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền.

Tích cực vận động các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tăng cường thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài, kết nối, xúc tiến các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường... thông qua hoạt động đối ngoại nhân dân. Chủ động đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo...

Khuyến khích, tạo điều kiện để các đoàn thể, tổ chức nhân dân chủ động tiếp xúc, vận động viện trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài hỗ trợ cho nhân dân trong huyện theo quy định.

#### **5. Nâng cao hiệu quả công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài và công tác thông tin đối ngoại**

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị, Công văn số 360-CV/TU ngày 23/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Công văn số 244-CV/HU ngày 08/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Đa dạng hóa hình thức, nội dung thông tin, tuyên truyền tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là kiều bào người Tây Sơn - Bình Định về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và huyện; về chính sách ưu đãi đầu tư và các thủ tục đăng ký đầu tư, kinh doanh... Chú trọng tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt, đối thoại phù hợp nhằm giúp bà con kiều bào hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách mới của Nhà nước, chính sách đại đoàn kết dân tộc; vận động bà con kiều bào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ mối liên hệ gắn bó với gia đình, quê hương; khuyến khích kiều bào và thân nhân kiều bào đóng góp trí tuệ, đầu tư phát triển kinh tế, tham gia các chương trình an sinh xã hội, góp phần thiết thực trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của huyện.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, tiềm năng, thế mạnh, thành tựu đổi mới, quan hệ đối ngoại của đất nước, của huyện đến với bạn bè quốc tế... Đổi mới mạnh mẽ nội

dung, phương thức và tư duy về thông tin đối ngoại, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông mới để nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác về văn hóa phù hợp với điều kiện, khả năng của huyện.

## **6. Bố trí nguồn lực, củng cố và phát triển lực lượng làm nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân**

Phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường sự phối hợp của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện trong triển khai công tác đối ngoại nhân dân. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức, nghiệp vụ và ngoại ngữ cho cán bộ theo dõi, tham mưu, thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn.

### **III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo việc cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW và Kế hoạch này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện phát sóng, thông tin tuyên truyền 8 nhiệm vụ của công tác đối ngoại nhân dân theo Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo giải quyết.

#### Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (báo cáo),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo),
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Ủy ban nhân dân huyện,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Trang Thông tin điện tử Đảng bộ huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**



**Huỳnh Hồ Hoài Nam**